

Bầu Cử với Tư Cách là Cử Tri Không Ưu Tiên Đảng Phái



Official
Information

Những lựa chọn để bỏ phiếu cho kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ
ngày 5 tháng Ba, 2024

Chúng tôi muốn tất cả cử tri Quận L.A. có cơ hội đề cử các ứng cử viên tổng thống trong kỳ bầu cử tháng Ba 2024 sắp tới. **Đừng chần chừ. Hãy lập kế hoạch đi bầu ngay hôm nay.**

Nếu quý vị không ghi danh làm thành viên của một đảng chính trị, có thêm một vài bước phải làm nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên Tổng Thống trong kỳ bầu cử sơ bộ.

Là cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái, thông tin sau đây sẽ giúp quý vị lập kế hoạch đi bầu trong kỳ bầu cử sơ bộ, để quý vị có mọi thứ cần thiết để bỏ phiếu.

Tại sao ghi danh với một đảng chính trị của tôi lại quan trọng trong kỳ bầu cử này?

Ưu tiên đảng chính trị mà quý vị chọn khi ghi danh lần mới nhất quyết định những ứng cử viên tổng thống nào sẽ có tên trên phiếu Bầu qua Thư của quý vị. Thí dụ: nếu quý vị ghi danh với Đảng Dân Chủ, quý vị sẽ thấy các ứng cử viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ; nếu quý vị ghi danh với Đảng Cộng Hòa, quý vị sẽ thấy các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa.

Không Ưu Tiên Đảng Phái (NPP) là gì?

Nếu quý vị đã không chọn ưu tiên đảng chính trị nào ở lần mới nhất ghi danh đi bầu, quý vị được xem là cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái (NPP). Nếu quý vị muốn bầu một ứng cử viên tổng thống trong kỳ sơ bộ, quý vị phải yêu cầu một phiếu bầu có đảng cụ thể hoặc ghi danh với đảng đó, tùy theo quy định cụ thể của mỗi đảng.

Nếu tôi là cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái, tôi vẫn có thể đi bầu ở kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ hay không?

Có, nhưng có thêm những bước quý vị cần làm tùy theo quý vị muốn bầu ở kỳ bầu cử sơ bộ của đảng nào.

Tôi có lựa chọn nào khi là một cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái?

Lựa Chọn 1: Yêu Cầu một phiếu bầu chéo.

Một số đảng cho phép cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái tham gia thủ tục đề cử tổng thống của họ. Những đảng này bao gồm đảng Độc Lập Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và đảng Tự Do. Để làm như vậy, [quý vị phải yêu cầu một phiếu bầu chéo Bầu qua Thư](#).

Lựa Chọn 2: Ghi Danh với một đảng.

Cử tri muốn tham gia kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Xanh, đảng Hòa Bình và Tự Do, và đảng Cộng Hòa phải đổi qua ghi danh với đảng mà họ chọn. [Cập nhật ghi danh cử tri của quý vị ở đây](#).

Lựa Chọn 3: Phiếu bầu không có ứng cử viên tổng thống.

Nếu quý vị không yêu cầu một phiếu bầu chéo và cũng không cập nhật ghi danh cử tri, quý vị sẽ nhận phiếu bầu không ưu tiên đảng phái *không có các ứng cử viên tổng thống*. Chúng tôi sẽ gửi một phiếu bầu của kỳ Bầu Cử Sơ Bộ qua bưu điện đến tất cả cử tri đã ghi danh ở Quận L.A. vào đầu tháng Hai.

Tôi có thể kiểm tra ưu tiên đảng phái của mình bằng cách nào?

Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị càng sớm càng tốt để xem quý vị đã ghi danh với đảng chính trị nào tại LAVOTE.GOV/VRSTATUS.

Tôi có thể bầu qua thư bằng cách nào? Nếu tôi muốn đi bầu trực tiếp thì sao?

Từ nay đến 20 tháng Hai, bất kỳ cử tri nào cũng có thể ghi danh bầu trên mạng hoặc điền biểu mẫu ghi danh giấy để nhận phiếu Bầu qua Thư. Bắt đầu từ ngày 24 tháng Hai đến Ngày Bầu Cử, 5 tháng Ba, quý vị có thể đổi ưu tiên đảng phái của mình tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử Địa Phương nào.

Tôi có thể đổi ưu tiên đảng phái của mình để bầu một ứng cử viên tổng thống khác hay không?

Có, và quý vị cần ghi danh lại để bầu với một đảng mới. Xin nhớ, quý vị chỉ có thể bầu ở MỘT đảng trong kỳ bầu cử sơ bộ.

Khi nào tôi có thể đổi ưu tiên đảng của mình để bầu một ứng cử viên tổng thống khác?

Cử tri có thể đổi ưu tiên đảng của mình bất kỳ lúc nào. Ngày cuối cùng để đổi ưu tiên đảng và nhận phiếu Bầu qua Thư là 20 tháng Hai, 2024.



Tôi có thể bầu trong kỳ sơ bộ của đảng Độc Lập Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ, hay đảng Tự Do bằng cách nào?

Để bỏ phiếu trong kỳ sơ bộ của một trong những đảng này với tư cách là cử tri Không Ưu Tiên Đảng Phái, quý vị phải yêu cầu một phiếu bầu chéo vào hoặc trước ngày 27 tháng Hai, 2024 để nhận phiếu Bầu qua Thư. Yêu cầu phiếu bầu chéo tại: LAVOTE.GOV/Crossover.

Nếu trực tiếp đi bầu, quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu với các ứng cử viên tổng thống của đảng mà quý vị chọn khi đến điểm danh tại Trung Tâm Bầu Cử địa phương.

Tôi có thể bầu trong kỳ sơ bộ của đảng Xanh, đảng Hòa Bình & Tự Do, hay đảng Cộng Hòa bằng cách nào?

Để bỏ phiếu trong kỳ sơ bộ của một trong những đảng này, quý vị phải cập nhật ghi danh cử tri và chọn đảng đó là đảng ưu tiên của quý vị vào hoặc trước ngày 20 tháng Hai, 2024 để nhận phiếu Bầu qua Thư.

Quý vị có thể ghi danh lại tại RegisterToVote.CA.GOV hoặc gọi cho đường dây nóng miễn phí (800) 815-2666, và lấy lựa chọn 1.

Nếu trực tiếp đi bầu, quý vị có thể cập nhật ghi danh của mình khi đến điểm danh tại Trung Tâm Bầu Cử địa phương để nhận phiếu bầu có các ứng cử viên tổng thống của đảng mà quý vị chọn.

Điều gì xảy ra nếu tôi không yêu cầu phiếu bầu chéo và cũng không ghi danh lại với một đảng?

Nếu quý vị không yêu cầu một phiếu bầu chéo và cũng không cập nhật ghi danh cử tri, quý vị sẽ nhận được phiếu Bầu qua Thư không ưu tiên đảng phái không có các ứng cử viên tổng thống.

Quý vị có thắc mắc? Cần giúp đỡ?

Xin ghé vào LAVOTE.GOV để biết thêm thông tin.



Official
Information